

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2024 (kỳ 1)**

Ngày 13/6/2024, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 (kỳ 1). Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung như sau:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chính sách, mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Công an tỉnh trình*).

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024, do đó lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở phải được thành lập, đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2024 cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành.

Tổ bảo vệ ANTT được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách, Dân phòng và Bảo vệ dân phố). Tổ có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc trực tiếp tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Việc hợp nhất phải thực hiện đúng chủ trương “tinh - gọn - mạnh”, sau khi đi vào hoạt động phải phát huy được hiệu quả, tăng cường bảo đảm ANTT ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cần thiết, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Sau khi phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung của Công an tỉnh trình, trong đó thống nhất một số nội dung sau:

- Thống nhất tiêu đề Nghị quyết: "Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; nội dung và mức hỗ trợ, mức bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

- Thống nhất số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT là 03 người đối với thôn thuộc các xã và 05 người đối với các tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.

- Quy định cụ thể mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như sau:

- + Tổ trưởng: 1.300.000 đồng/người/tháng.
- + Tổ phó: 1.200.000 đồng/người/tháng.
- + Tổ viên: 1.100.000 đồng/người/tháng.

- Bỏ nội dung điểm d, khoản 1 Điều 3 tại dự thảo Nghị quyết: “*Trường hợp đối tượng hưởng chính sách tại Nghị quyết này đồng thời là đối tượng được hưởng phụ cấp hoặc được hỗ trợ hằng tháng từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 100% mức hỗ trợ quy định tại Điểm a, b, c khoản 1 Điều này.*” do không phù hợp.

- Thống nhất xác định nguồn kinh phí thực hiện như dự thảo. Tuy nhiên tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh cần bổ sung nội dung giải trình rõ nguồn ngân sách địa phương bố trí từ nguồn nào.

Công an tỉnh có trách nhiệm tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia bằng văn bản và trực tiếp tại Phiên họp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ chuyên đề tháng 6/2024.

**2.** Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 (*trình lần 2, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6/2024*); Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 (*Sở Kế hoạch và Đầu tư trình*).

Để bảo đảm đánh giá đúng, đủ, sát thực tế các thông tin, số liệu, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, thảo luận lần 2 đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu đầy đủ nội dung kết luận Phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2024, đã bổ sung tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia bằng văn bản và trực tiếp tại phiên họp, đồng thời bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

- Về công tác chỉ đạo điều hành: bổ sung UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp, rà soát các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, tổ chức họp trực tuyến thảo luận, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Về kết quả thực hiện: bổ sung việc UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết như: Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc 04 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình giai đoạn

2023-2025. Tiếp tục cập nhật các nội dung quan trọng hoàn thành trong tháng 6/2024 như: Khởi công khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; kiểm tra một số dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để đôn đốc tiến độ thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số PCI, PGI của tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

- Về nhiệm vụ, giải pháp: Bổ sung việc tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành các quy định về đất đai theo Luật Đất đai 2024 giao cho địa phương để thực hiện đồng bộ khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Trung ương điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất để đáp ứng yêu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Báo cáo, dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành chậm nhất ngày 17/6/2024 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định.

**3.** Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024 (Theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023) (*Sở Kế hoạch và Đầu tư trình*).

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm là công việc thường xuyên để điều chỉnh các nhiệm vụ, dự án không còn nhiệm vụ chi hoặc vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vì vậy cần thiết thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn sang cho các dự án, nhiệm vụ khác, nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, đề xuất. Trong đó thống nhất điều chỉnh giảm 86 tỷ đồng vốn Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT sang các dự án cấp bách khác đang cần đẩy nhanh tiến độ và triển khai có hiệu quả tốt như: Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18) và một số dự án khác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản và tại cuộc họp, hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Tờ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành chậm nhất ngày 17/6/2024 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định.

**4.** Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Lạng Sơn (*Sở Kế hoạch và Đầu tư trình*).

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có phát sinh nhu cầu bổ sung tăng kế hoạch vốn ngân sách địa phương khoảng 715,7 tỷ đồng so với tổng kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh; đồng thời cần cập nhật nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm đã bổ sung cho các chương trình, dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn NSTW phù hợp với Quyết định giao kế

hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ... Do vậy việc rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là cần thiết.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở có trách nhiệm tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng văn bản và tại cuộc họp, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu trong hồ sơ trình, hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo Tờ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành chậm nhất ngày 17/6/2024 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định.

**5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).**

Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư công: “1. Trước ngày 25/7 hằng năm, Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau; 2. Trước ngày 31/7 hằng năm, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính”. Do vậy việc hoàn chỉnh phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 để trình HĐND tỉnh thông qua là cần thiết, đúng quy định. Trong thời gian tới, trên cơ sở thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh phương án kế hoạch đầu tư năm 2025, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024 theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát các căn cứ, thứ tự ưu tiên, nguyên tắc bố trí vốn theo quy định và phù hợp điều kiện, yêu cầu thực tế của tỉnh, xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, đề xuất. Đối với các nội dung xin ý kiến, thống nhất như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, xác định khả năng đạt được trong năm 2022 thu từ nguồn thu sử dụng đất để làm cơ sở xác định số vốn còn thiếu phải cân đối từ các nguồn khác.

- Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung thi công, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2024 đảm bảo thời gian trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2024 phân bổ nguồn vốn cho dự án.

- Đối với các dự án giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang đã hoàn thành nhiều năm đến nay chưa quyết toán: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục quyết toán dứt điểm dự án, hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

- Đối với các dự án khởi công mới 2025 hiện nay chưa hoàn thành phê duyệt dự án, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2025 theo Điều 53 Luật Đầu tư công:

- + Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các trình tự thủ tục đầu tư, hoàn thành

phê duyệt đầu tư trước ngày 31/7/2024 đối với 02 dự án: Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn; Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn, làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra phương án bố trí vốn năm 2025 theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho 02 dự án trên, đảm bảo điều kiện phê duyệt dự án theo quy định và thời gian yêu cầu trên.

+ 07 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương: Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án trước ngày 30/11/2024 để đảm bảo thời gian trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2024.

- Đối với vốn dư của Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, dự kiến không đủ thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư các hạng mục sử dụng vốn dư, do vậy thống nhất không đưa nguồn vốn kết dư vào kế hoạch vốn năm 2025.

- Nội dung chi đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên (nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) cần bố trí theo tỷ lệ 10% (bao gồm cả số còn thiếu năm 2024): Thống nhất năm 2025 tiếp tục thực hiện rà soát, bố trí theo tỷ lệ tương ứng với số vốn thu từ sử dụng đất thực tế.

- Đối với nội dung đối ứng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cấp, yêu cầu UBND các huyện phải bố trí kinh phí theo đúng quy định, trường hợp quá khó khăn, không thể bố trí được thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo nội dung Nghị quyết bảo đảm nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, trong đó thống nhất quan điểm xây dựng các danh mục dự án và thực hiện phân bổ kinh phí tập trung các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 17/6/2024 để gửi các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, trình kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

**6. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2024 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).**

Theo kết quả rà soát cho thấy, do các vướng mắc về đối tượng thực hiện, thủ tục đầu tư, định mức chi nên còn tồn đọng số vốn lớn thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và dự toán, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong các năm 2022, 2023 kéo dài sang không có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024. Do vậy, việc rà soát, điều chỉnh sang các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần khác có khả năng thực hiện và giải ngân năm 2024 là cần thiết, phù hợp tình hình thực tiễn.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Đồng thời thống nhất chưa đưa vào dự thảo đối với nội dung điều chỉnh, phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp, chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia bằng văn bản và trực tiếp tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo hồ sơ (*bao gồm cả dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy*), báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 608/HĐND-VP ngày 11/6/2024 để đảm bảo thời gian thẩm tra và gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định.

**7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024 (*Sở Tài chính trình*).**

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, ngày 20/5/2024, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 68/TTr-UBND trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 tại kỳ họp chuyên đề tháng 5/2024. Tuy nhiên, tại Thông báo số 565/TB-HĐND ngày 29/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã kết luận “*dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 chưa đảm bảo cơ sở pháp lý và thực tiễn, chưa đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành*”. Do đó, việc bổ sung dự toán cho các đơn vị, các huyện, thành phố tiếp tục do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở nội dung trình của UBND tỉnh.

Qua trao đổi, thảo luận, UBND tỉnh đồng ý với nội dung trình của Sở Tài chính, một số nội dung cần hoàn thiện như sau:

- Bổ sung nội dung hỗ trợ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kinh phí mua 05 máy photocopy (hỗ trợ nhu cầu kinh phí còn lại) theo Thông báo số 154/TB-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh về kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 10 tháng 4 năm 2023).

Giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý tại cuộc họp và bằng văn bản, rà soát, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh để gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 6/2024.

Đối với đề nghị của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: (1) Về hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của các tổ chức Hội: Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các tổ chức hội là tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; đồng thời, tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số

01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính<sup>1</sup> quy định: “1. Kinh phí bảo đảm hoạt động của các Hội do các Hội tự bảo đảm theo quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật. 2. Nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động của hội gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao theo quy định tại khoản 12, Điều 23 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội”. Do đó, thống nhất ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các tổ chức Hội kinh phí hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao. (2) Về hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2026: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho đơn vị để thực hiện theo quy định.

**8.** Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Xây dựng trình*).

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và mục tiêu “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu” theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã có Thư ngỏ vận động ủng hộ, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bằng tiền mặt và hiện vật để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Để sử dụng khoản hỗ trợ đầy ý nghĩa này đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, phấn đấu đến năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết này (*trong tổ chức thực hiện nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các tổ: tuyên truyền, vận động, tiếp nhận, giám sát, quyết toán... để đảm bảo triển khai hiệu quả, đúng theo quy định*).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã hoàn thành nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết này. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh xác định các dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện cho thấy mục tiêu đối tượng còn ở diện hẹp, chưa mang tính tổng thể, vẫn còn một số nội dung chưa bám sát quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương

---

<sup>1</sup> Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội quy định.

Đảng và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, cần nghiên cứu cụ thể hoá Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 để thực hiện. Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tham gia hợp lý bằng văn bản và trực tiếp tại phiên họp, hoàn thiện lại các dự thảo trên cơ sở định hướng sau:

- Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết phải thể hiện rõ quan điểm: Huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát để ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu đến năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung làm rõ các giải pháp thực hiện như: Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp; huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy nội lực trong cộng đồng địa phương và chính từ hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát cần xóa, bên cạnh hỗ trợ bằng tiền, cần huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ trực tiếp các gia đình bằng ngày công, nguyên vật liệu,...; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện để nguồn kinh phí đến đúng người được hỗ trợ; giao trách nhiệm cụ thể cho các Huyện uỷ, Thành ủy trong việc thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể, xác định lộ trình tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời phải xác định các giải pháp đối với các hộ gia đình trước đây đã làm nhà trên đất nông nghiệp, đất khác chưa phù hợp với quy hoạch đất ở.

- Đối với các số liệu về hộ cần hỗ trợ cải thiện nhà ở cần rà soát chính xác, kỹ lưỡng và cập nhật số liệu đến thời điểm hiện tại.

- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024 để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo. Giao đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm duyệt nội dung hồ sơ Sở Xây dựng trình.

**9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình).**

Từ năm 1995 đến nay, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ được tỉnh Lạng Sơn tổ chức xét tặng, gắn liền với các dịp kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đây là Giải thưởng dành tôn vinh những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh phong phú, chân thực mọi mặt của đời sống xã hội, mảnh đất và con người Lạng Sơn trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước và công cuộc đổi mới đất nước. Qua 05 kỳ xét tặng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ đã trở thành giải thưởng uy tín trong lĩnh vực



văn học, nghệ thuật của tỉnh Lạng Sơn. Để thực hiện xét tặng, UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 ban hành Quy chế xét giải thưởng văn học Nghệ thuật Hoàng Văn Thụ, theo đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, cách thức xét giải, trình tự, cơ cấu và mức thưởng kèm theo; Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 quy định mức giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019. Tuy nhiên, hiện nay các căn cứ pháp lý áp dụng đã thay đổi, không còn phù hợp; đồng thời thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì nội dung mức chi đặc thù thuộc phẩm quyền của HĐND tỉnh, do đó việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm phù hợp với thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Dự thảo hồ sơ Nghị quyết đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Qua xem xét, UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình và nội dung xin ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý bằng văn bản và trực tiếp tại phiên họp, đồng thời nghiên cứu bổ sung nội dung quy định cụ thể đối với các tác phẩm đã đạt giải ở các cấp không đưa vào xét, tặng bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/6/2024 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

**10.** Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình*).

Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 Quy định về việc quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lạng Sơn là một trong những tỉnh đi đầu xây dựng và triển khai nội dung nội dung này. Việc quản lý thu chi tài chính tiền công đức, tài trợ cho di tích là nội dung nhạy cảm, quá trình xây dựng, triển khai quy định cần bám đảm chặt chẽ, đầy đủ các đối tượng, phạm vi quản lý theo đặc thù khác nhau ở mỗi địa phương nhưng vừa đảm bảo phù hợp với quy định của văn bản cấp trên. Tuy nhiên, sau khi Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành, qua quá trình kiểm tra, rà soát, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã chỉ ra một số nội dung câu từ chưa phù hợp, có cách hiểu khác nhau, cần phải sửa đổi, điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với các quy định.

Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh xác định việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND là phù hợp và đúng theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, đồng thời nhất trí nội dung dự thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình. Sở có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ; trao đổi, xin ý kiến cụ thể Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đối với nội dung điều chỉnh trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

**11.** Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về

phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình*).

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4604-TB/VPTU ngày 07/02/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đánh giá thực trạng phát triển thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó thống nhất xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở có trách nhiệm tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý bằng văn bản và tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 17/6/2024 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định, trước khi trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

**12.** Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Giáo dục và Đào tạo trình*).

Thực hiện Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

Qua xem xét, UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Giao Sở tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý, hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/6/2024 để trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

**13.** Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trình*).

Việc xây dựng triển khai quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các cơ quan liên quan là cần thiết, để tạo sự chủ động, thống nhất trong hoạt động phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan liên quan. Qua xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, trong đó thống nhất một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện như sau:

- Quy chế phải xác định rõ nội hàm là quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm và các cơ quan liên quan, do vậy xác định rõ hoạt động nào Trung

tâm phải phối hợp với các cơ quan liên quan thì mới đưa vào quy chế để cụ thể hóa trách nhiệm phối hợp của các cơ quan. Đối với các nội dung đã được xác định rõ trong chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì không đưa vào quy chế, các cơ quan chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

- Thiết kế các nội dung phối hợp theo nhóm, lĩnh vực của Trung tâm (xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch...), trong từng nhóm, lĩnh vực xác định các nội dung phối hợp cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ phối hợp của từng cơ quan cụ thể để bảo đảm tính khoa học, logic và thuận tiện trong phối hợp triển khai thực hiện.

- Quy chế phối hợp thể hiện trách nhiệm thực hiện của các bên liên quan, do vậy trách nhiệm giám sát, quản lý đôn đốc thực hiện quy chế phải của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thông qua việc đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế phối hợp.

Đối với các nội dung chi tiết trong quy chế phối hợp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có trách nhiệm tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý bằng văn bản và trực tiếp tại phiên họp, trong đó nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể sau:

- Thống nhất tiêu đề của Quy chế là: "Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

- Rà soát lược bỏ bớt phần căn cứ pháp lý không phù hợp, bổ sung và xác định trong quy chế các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp đến việc xây dựng quy chế phối hợp.

- Các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khác thì không quy định trong quy chế phối hợp.

- Lược bỏ các nội dung quy định về kinh phí; kiểm tra, giám sát thực hiện (nội dung này lồng ghép trong phần tổ chức thực hiện).

- Bổ cục các nội dung khoa học, logic, rà soát các câu từ, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, đúng văn phong hành chính.

Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 20/6/2024.

**14.** Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn (*Sở Tư pháp trình*).

Sau khi công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, để xử lý kết quả hệ thống hóa, Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh do căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tham

muu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ 09 Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đều liên quan đến quy hoạch.

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý bằng văn bản và tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét đề trình kỳ họp chuyên đề tháng 6/2024 của HĐND tỉnh.

**15. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn (Sở Tư pháp trình).**

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL.

Qua xem xét, thảo luận UBND tỉnh nhất trí với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ 12 Quyết định do căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tiễn của tỉnh mà không cần thiết phải ban hành văn bản thay thế, VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên không giao thẩm quyền cho UBND tỉnh. Đồng thời nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Tư pháp về bổ sung 02 Quyết định lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư vào danh mục văn bản cần bãi bỏ; thống nhất sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh có căn cứ ban hành là các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã bị bãi bỏ.

Sở Tư pháp tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý bằng văn bản và tại cuộc họp, sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (bc);
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bc);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (ĐDD).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Tiến Duy**

